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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

กัญชา 
     1. ประกาศกัญชา สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ไทยนิวส์, เชียงใหม่นิวส์, สวท., one31, mcot, NBT) เรื่องเล่าเช้านี้ 
     - ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ รมว.สธ. ร่วมรับฟังตัวแทนผู้ประกอบการและผู้ค้ารายย่อยธุรกิจกัญชา โดยกล่าวว่า อนาคตไม่
ว่ากัญชาจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นยาเสพติด จะไม่ให้กระทบผู้ประกอบการที่ดำเนินการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพราะเข้า
ใจความอึดอัดของผู้ประกอบกิจการที่ลงทุนทำกิจการไปแล้ว ด้านผู้ประกอบการขอสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ การ
วางแผนควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
     - อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพร
ควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 ให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิหากไม่ปฏิบัติตามเบื้องต้นจะตอ้งถูกพัก
ใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะปรับแก้ให้เรียบร้อย หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท อยู่ระหว่างปรับแก้ พ.ร.บ.
คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มโทษให้รุนแรงข้ึน ซึ่งได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ แล้ว 
     - นายกองตรี ธนกฤต ผู้ช่วย รมต. เผย ประกาศนี้ออกมาเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการสันทนาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การจำหน่ายต้องซื้อจากแหล่งปลูกท่ีได้มาตรฐาน สั่งให้ สสจ. ปูพรมดูร้านขายกัญชาผิดกฎหมายแล้วส่งรายงานส่วนกลาง เพราะ
ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก 
     - นพ.วรตม์ โฆษกกรมสุขภาพจิต โพสต์ยืนยันความแตกต่างระหว่างประกาศควบคุมกัญชา 2 ฉบับ 1. ฉบับใหม่เพิ่มว่า ช่อ
ดอกที่จะขายคนทั่วไป ต้องใช้ใบสั่งยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น และรับยาได้แค่ 1 เดือน  (ฉบับเก่า: ใครจะซื้อก็ได้ เยอะ
เท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมีใบสั่งจ่าย) 2. ฉบับใหม่เพิ่มว่า ช่อดอกท่ีขายในร้าน ต้องมีมาตรฐานการเพาะปลูกท่ีได้รับการรับรองจากกรม
แพทย์แผนไทย เพราะต้องใช้เพื่อเป็นกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น (ฉบับเก่า: มาตรฐานไม่ต้องมี ปลูกอย่างไรก็ได้เพราะเน้นใช้สูบ
เชิงสันทนาการ) และเวลาจะแก้กฎหมายหรือประกาศ สามารถแก้กันแค่บรรทัดสองบรรทัด หรือเพิ่มย่อหน้าสั้นๆ ได้ ไม่
จำเป็นต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับ แก้เพื่ออุดช่องว่างเป็นจุดๆ ไป และหากนึกไตร่ตรองสักนิดจะคิดได้ว่า ถ้าฉบับใหม่กับฉบับเก่ามัน
เหมือนกันเป๊ะ นักสูบสายเขียวทั้งหลายคงไม่โวยวายกันขนาดนี้ ไม่ต้องออกแถลงการณ์ ไม่ต้องระดมคนมาม็อบที่กระทรวงกัน
ขนาดนี้ 
     - ผอ.สถาบันกัญชาศาสตร์นานาชาติ เผยกรณี สธ.มีนโยบายให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดไม่สง่ผลกระทบกับกลุ่มวิสาหกิจ
ผู้ปลูกกัญชา เนื่องจากปลูกส่งให้เพื่อใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้อง แต่จะกระทบกับร้านจำหน่ายกัญชาที่ไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง ขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีปัญหาการใช้กัญชาทางการแพทย์เนื่องจากแพทย์ในปัจจุบันมีความรู้การใช้กัญชาทาง
การแพทย์น้อย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ INN 
     - เลขาธิการ ป.ป.ส. หน่วยงานหลักท่ีบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ระบุว่าจากการปลดล็อกกัญชาและพืชกระท่อม ส่งผลให้มี
ผู้ใช้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล หากมีแนวทางช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ประกอบการจะป็นนโยบาย
รัฐบาลและ สธ.ในการดำเนินการ โดย ป.ป.ส.เป็นหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย 
     2. รวมตัวเรียกร้องที่ สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, 
คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก., กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thaipbs, news1live, topnews, thebetter, ch7, nationtv) 
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     - เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์ประกาศเชิญชวนคนกัญชา ในวันที่ 7 ก.ค.68 เวลา 13.00 น. ณ 
กระทรวงสาธารณสุข มองว่าการกระทำของ รมว.สมศักดิ์ ใช้กัญชาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ใช้กลเกมเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงของ
กัญชาเพื่อนำไปสู่การควบคุมเพื่อการผูกขาดภายใต้กฎหมายยาเสพติด จึงขอให้หยุดพฤติกรรมนี้ โดยมีจุดยืนหลัก 2 ข้อ 1) ขอ
แก้ไขประกาศกระทรวงฉบับลงนาม 23 มิ.ย. โดยขอให้นำหลักการเดิมมาใช้ คือทุกคนมีสิทธิเข้าถึงกัญชาได้ ภายใต้มาตรการ
ควบคุม การมีใบอนุญาตจะเกิดการทุจริต ไม่สะท้อนความเป็นจริงทางการแพทย์ 2) ขอให้ รมว.สธ. เร่งดำเนินการนำร่าง พ.ร.บ.
กัญชา สมัยอดีต รมว.ชลน่าน ผ่านการรับฟังความเห็นแล้วเข้าสู่ ครม.  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, ฐานเศรษฐกิจ 
     - เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด แนบ 64 รายชื่อ ออกแถลงการณ์คำถาม-คำตอบ ควรนำ
กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ 1) นโยบายกัญชาเสรีก่อให้เกิดปัญหาจริงหรือไม่ 2) ผู้สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีมักอ้างว่าทำ
เพื่อให้สามารถประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์หากนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วจะไม่สามารถใช้กัญชาเพื่อประโยชน์
ในทางการแพทย์ได้ 3) การแก้ปัญหานโยบายกัญชาเสรีควรดำเนินการด้วยการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือ ดำเนินการด้วย
การออกฎหมายกัญชามาควบคุม 4) การนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะทำให้ผู้ประกอบการเสียหายหรือไม่ ต้องชดเชยหรือไม่ 
     3. บทความ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 
     - การดำเนินการนโยบายกัญชาเสรีถอดออกจากบัญชียาเสพติดสมัยรัฐบาลชุดที่แล้ว ดูเหมือนจะเป็นความก้าวหน้าในการ
เข้าถึงพืชสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรค ใช้ทางการแพทย์เป็นหลัก แต่ปรากฏว่าเกิดช่องโหว่และส่งผลกระทบตามมา เนื่องจากการ
ออกกฎหมายเพื่อควบคุมอย่างเข้มงวด รอบคอบ และรอบด้าน ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยใช้กัญชา
เพื่อสันทนาการเสียมากกว่า ท่ีสำคัญคือเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่าย จึงกลายเป็นปัญหาพะรุงพะรังมานาน 3 ปี รัฐบาลปัจจุบันจึง
พยายามที่จะแก้ไข เพื่อให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นตามที่ออกประกาศกฎกระทรวงล่าสุด และกำลังดำเนินการเพื่อนำไปสู่การนำ
กัญชากลับคืนบัญชียาเสพติดตามเดิม เช่ือว่าสังคมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องคำนึงถึง
ผลกระทบ และเยียวยาดูแลผู้ประกอบการด้วย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก., เว็บไซต์ ผจก., เพจ Dr.Somyot 
     - สารพัดเสียงสะท้อนหลังรัฐนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดตามเดิม ขอให้รัฐชดเชยความเสียหายให้กับผู้ค้าและผู้ที่มีการลงทุน
ไปเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าร้านค้า-ฟาร์มกัญชารายย่อย จะทยอยปิดตัว รวมถึงอาจมีการลักลอบใช้ใต้ดินเพิ่มขึ้น 
เกิดปัญหาตามมา 
ยกระดับดูแลผู้สูงอายุ  
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thecoverage) 
     - รมว.สธ. กล่าวปาฐกถาในการประชุมนานาชาติว่าด้วยสุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ 2568 “สุขสภาพในโลกที่เต็มด้วยผู้สูงวัย” 
ว่า ปี 67 ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีประชากรสูงวัยกว่า 14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของประชากรทั้งหมด และ
คาดว่าจะเพิ่มถึงร้อยละ 28 ในปี 73  สธ. จึงเดินหน้ายุทธศาสตร์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยแบบไร้รอยต่อ ตั้งแต่ก่อนสูงอายุจนถึงระยะ
พึ่งพิง ผ่านนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และระบบการแพทย์ทางไกล ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการ พร้อมกันนี้ ยัง
ส่งเสริมการนับคาร์บลดโรค NCDs และจัดตั้งคลินิกรักษาหาย ได้ผลแล้วเกือบ 18 ,000 รายภายใน 4 เดือน ลดค่าใช้จ่ายของ
ประเทศไปได้กว่า 520 ล้านบาท ต่อปี พร้อมเดินหน้าพัฒนา Medical and Wellness Hub คาดสร้างรายได้ตรง-อ้อมรวมกว่า 
5.28 แสนล้านบาท ส่วนเรื่อง กัญชา ได้ขีดเส้นใช้ทางการแพทย์เท่านั้น จะซื้อได้ต้องมีใบสั่งแพทย์ ขณะนี้ผู้ปลูกและร้านค้าที่เปิด
แล้วไม่กระทบยังทำได้แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง   
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     - ผอ.รพ.สต.ดอนตะโก จ.ราชบุรี เผย รพ.สต.ดอนตะโก เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขับเคลื่อนการทำงานอย่างเข้มแข็งและ
รอบด้าน โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.ราชบุรี อปท. และอสม. โดยให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกในชุมชน มีระบบออนไลน์
เชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง รพ.สต. รพ. และอสม. เพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สงูอายุอย่างใกล้ชิด พร้อมคัดกรองโรค NCDs หาก
พบกลุ่มเสี่ยงก็จะเช่ือมเข้าสู่การรักษา/วางแผนป้องกันโดยแพทย์ในทันที มแีพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ยังมีการบริการทันตกรรม
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และมีคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานเชิงรุกใน
พื้นที่ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
เปิดคลินิกไทชีวา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, hfocus, thailandplus)  
     - รมช.สธ. ประชุมบอร์ดเขตสุขภาพที่ 12 ย้ำทำแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2569  ให้ชัดเจน รวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใส 
พร้อมติดตามการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลระโนดเป็นโรงพยาบาล  S+ รุกพัฒนา Smart ER ขยายบริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 
ยกระดับเป็นโหนดรักษาต้อกระจกโซนกระดังงา 3 อำเภอ เพิ่มคลินิกรองรับสถานการณ์สังคมสูงอายุและโรคเรื้อรัง พร้อมเปิด 
“คลินิกไทชีวาส่วนหน้า” ให้บริการที่ป๊ัมน้ำมัน ลดคิวรอคอย เพิ่มเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย 

 

เปิดศูนย์การเรียนรู้แพทย์แห่งใหม่ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus, prd., thailandplus) 
     - ปลัด สธ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน ท่ี รพร.สระแก้ว จ.สระแก้ว เขตสุขภาพที่ 6 และมี
พื้นที่ติดต่อกับกัมพูชา ได้นำนโยบายของ สธ. มาสานต่อในการพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน” 
โดยมีเป้าหมายเพื่อ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรม ศูนย์ประสานงานข้อมูลสาธารณสุขชายแดน รองรับและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขตามบริบทพื้นที่ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม 
เพิ่มพูนทักษะบุคลากรรองรับบริบทพื้นที่ชายแดน และเปิดศูนย์ตรวจคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึง
การวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว เป็นแหล่งผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 

- 

ตรวจเย่ียม รพ.บางน้ำเปร้ียว 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
     - ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ผอ.รพ.พุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดบรกิารดา้นการแพทย์และสาธารณสขุ 
รพ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และให้คำแนะนำ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล เพิ่มความเชี่ยวชาญรองรับการ
จัดบริการประชาชนตามบริบทพื้นที่ 

 

Green Health Condominium 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ryt9, Thailand4, thaipr, newswit)   
     - กรมอนามัย - กทม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับการมีส่วนร่วมและสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2568” หรือ Environmental Health and Wellness 
Integration Summit: Bangkok 2025 ชูนโยบาย “9 ดี" และมาตรฐาน Green Health Condominium สร้างสุขภาพดี ตาม 
Life Style คนกรุงเทพฯ 

- 

สร้างความตระหนักรู้ด้านโรคหัวใจและทรวงอก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews 
     - สถาบันโรคทรวงอก จัดมหกรรมสุขภาพเสริมสร้างความตระหนักรู้สุขภาพด้านโรคหัวใจและทรวงอก” (Health 
Awareness/Alert) มุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรค ลดปัจจัยเสี่ยง รู้เท่าทันอาการเตือน 
และสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

- 

เคร่ืองมือคำนวณไอโอดีน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (thaitabloid, thailandplus)  
     - อย. อยากให้คนไทยสุขภาพดี พัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณการเสริมไอโอดีน เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนมี
คุณภาพมาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับไอโอดีนเพียงพอ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก และความมั่นคงด้านโภชนาการของ
ประเทศ 

- 

นโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
     สื่อที่นำเสนอ (เพ่ิมสื่อ) : เว็บไซต์ (มติชน, chiangmainews)  

- 



   

.. 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
     - กรมอนามัย - มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ - สสส.  และภาคีเครือข่าย ระดมสมองขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน สู่นโยบายแห่งชาติ สร้างวิถีแห่งแม่ ครอบครัว และชุมชน เป็นค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมของชาติ
ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. 
ขับเคลื่อนโมเดล CBTx ชุมชนล้อมรักษ์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., nationtv, posttoday, thailandplus, thecoverage) 
     - สสส.-มท.-สวร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอำเภอต้นแบบ และกลไกการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ขยายผลชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียนจากอำเภอต้นแบบใน 4 
ภูมิภาค รวม 7 พ้ืนท่ี ท่ีได้นำแนวทาง CBTx ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละพื้นที่ และสามารถขยายผลสู่ระดับอำเภอ ตำบล และชุมชนทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดตั้ ง
กลไกการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ 

- 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Egg Rolls 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, INN, pptv brighttv) 
     - จากกรณีดรามาในสื่อสังคมออนไลน์ ขนม Egg Rolls KWONG PASTRY ของนางเอกหลิงหลิง ศิริลักษณ์ มีปัญหาการจัดส่ง
สินค้าล่าช้า และมาตรฐานสินค้า ต่อมาทีมงาน KWONG PASTRY ยืนยันว่าสินค้า Egg Rolls ผลิตขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ มีผู้
ร้องเรียนผ่านอีเมลล์ ของ อย. ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Egg Rolls ไม่มีเลข อย. และไม่มีฉลากภาษาไทย ซึ่ง อย.ตรวจพบว่ายัง
ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และจะดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีผลิต/จำหน่าย อย่างเร่งด่วนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

ร้องปราบบุหร่ีเถื่อน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, plewseengern, thekey.news, hooninside, pptv) 
     - สมาคมการค้ายาสูบไทย ระบุ น.ส.แพทองธาร นายกฯ นิ่งเฉยต่อการจัดการปัญหาบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอมจากกัมพูชาเข้า
สู่ประเทศไทยที่กำลังถึงจุดวิกฤติ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมเกือบ 3 หมื่นล้านบาท/ปี ช่องโหว่ทางกฎหมายการบังคับ
ใช้ที่หละหลวม ขาดไร้ยุทธศาสตร์การปราบปรามที่เด็ดขาด ทำลายสุขภาพประชาชนเป็นภาระด้านสาธารณสุขในระยะยาว 
ส่งเสริมอาชญากรรมทั้งการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ฟอกเงิน ทำลายอุตสาหกรรมยาสูบท่ีถูกกฎหมาย จึงเกิดเสียงเรียกร้องจากหลาย
ภาคส่วนให้นายกฯ แสดงบทบาทผู้นำอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม 

 

เศรษฐกิจสุขภาพ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ 
     - เศรษฐกิจสุขภาพครึ่งปีแรก 2568 เต็มไปด้วยปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจ ในส่วนภาคบริการเฮลท์แคร์ โดยเฉพาะเมดิคัลและเวล
เนส คาดว่ายังมีอัตราเติบโตแต่ไม่มาก ส่วนภาคผลิตอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม (7 กลุ่ม : ยา เครื่องมือแพทย์ อาหาร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง เทคโนโลยีชีวภาพ) ถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สามารถแข่งขันได้ มูลค่าราว 
1.5 ล้านล้านบาท จะเป็น New Growth Engine เครื่องยนต์ใหม่ที่สำคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อน GDP ประเทศไทย ในช่วงครึ่งปี
หลัง ธุรกิจเฮลท์แคร์จะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากปัจจัยเรื่องภูมิอากาศ ช่วงฤดูฝนคนป่วยมากข้ึน  

 

 


